

SP 3.8 กระบวนการการฐานทัพ

SSP 3.8.1 กระบวนการปกครองที่ดิน

กระบวนการย่อย 3.8.1.2 การขอลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ในเขตปลอดภัยทางทหาร

3.8.1.2.1 กรณีหน่วยงานราชการ ( การขออนุมัติแบบ ตำบลที่ก่อสร้าง)

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

โครงการก่อสร้างใหม่ ที่หน่วยต้องการ มีความพร้อม เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที เป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.2551

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>มี 2 กรณี คือ</p> <p>1.กรณีหน่วยประโยชน์ที่ดิน ต้องการเสนอโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ซึ่ง<u>ยังไม่มีกรออนุมัติให้มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นในพื้นที่ /ผังหลักของหน่วยมาก่อน</u> ทั้งนี้ จะต้องให้กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสตหีบ จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่และจัดทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการก่อน แล้วเสนอเรื่องมายัง รฐท.สส. (ผ่าน กบ.รฐท.สส.)</p> <p>2. กรณี ทร.ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณไว้แล้ว เช่นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ในพื้นที่สตหีบที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ นขต.ทร.อื่นๆ นอก รฐท.สส. ด้วย แต่งานก่อสร้างนั้น ยังไม่ได้รับอนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่ กรณีนี้บันทึกการอนุมัติแผน /โครงการจาก ทร. จะถูกส่งจาก กบ.ทร.มายัง รฐท.สส.</p>	3 วัน	ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ. 2551	<p>ทน.หน่วยผู้ใช้ประโยชน์</p> <p>ผอ.กชธ.รฐท.สส.</p>
2		<p>เรื่องที่หน่วยใช้ประโยชน์เสนอ จะถูกดำเนินการทางธุรการแล้วส่งมาที่ แผนกแผน กบ.รฐท.สส.</p> <p>ทน.แผนฯ ต้องตรวจสอบรายละเอียดงานว่างานนั้นเป็นงานกรณีใด มีรายละเอียดแบบ ตำบลที่ และประมาณการครบถ้วนหรือไม่ กรณีเป็นโครงการที่หน่วยเสนอมาใหม่ ยังไม่รับอนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่ และไม่มีในผังหลักของหน่วย ทน.แผนฯ จะจัดทำข้อพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่งานนั้น</p>	7 วัน		<p>ทน.หน่วยผู้ใช้ประโยชน์</p> <p>ทน.แผน กบ.รฐท.สส.</p>

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
		พร้อมเสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี แล้วแต่กรณี			
3		กรณีเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว เมื่อมีงานก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบ.ในปีนั้น กขธ.รฐท.สส. จะต้องส่งรายละเอียดแบบประมาณการ งานก่อสร้างมาให้ กบ.รฐท.สส. เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เรื่องจะถูกส่งเข้าแผนกแผนฯ ทน.แผนฯ ต้องตรวจสอบว่างานนั้น ได้รับอนุมัติแบบตำบลที่ก่อสร้าง แล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้รับอนุมัติแบบตำบลที่ ต้องส่งเรื่องให้ แผนกการฐานทัพบก แผนกการฐานทัพต้องตรวจสอบว่า งานที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่หน่วยใดบ้าง แล้วทำหนังสือประสานส่งแบบ ประมาณการให้หน่วยนั้นตรวจสอบให้ความเห็นชอบแบบ ประมาณการก่อน เมื่อหน่วยได้ทำหนังสือตอบกลับให้ความเห็นชอบแล้ว แผนกการฐานทัพ จัดทำข้อพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักการ แบบตำบลที่งานนั้น	30 วัน + 7 วัน		ผอ.กขธ.รฐท.สส.  ทน.แผน กบ.รฐท.สส.  ทน.การฐานทัพบก.รฐท.สส.
4		เสนอ รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. ผอ.กบ.รฐท.สส. รอง เสธ.รฐท.สส.(2) / เสธ.รฐท.สส./ รอง ผบ.รฐท.สส.(2) จนถึง ผบ.รฐท.สส. พิจารณาลงนามเสนอ ทร.	3 วัน		ผบ.รฐท.สส.
5		เมื่อ ผบ.รฐท.สส. ลงนามแล้ว จะส่งเรื่องกลับให้ กบ.รฐท.สส. ดำเนินการทางธุรการ แล้วส่งเรื่องให้แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อส่งเรื่องตัวจริงให้ กบ.ทร. และสำเนาแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้อง	3 วัน		ทน.ธุรการ กพ.รฐท.สส.

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
6		<p>ทร. (โดยกองการฐานทัพ กบ.ทร.) พิจารณาอนุมัติหลักการงบประมาณและแบบตำบลที่ แล้วส่งเรื่องกลับมาให้ รฐท.สส. เมื่อดำเนินการทางธุรการแล้ว ส่งเรื่องให้แผนกแผน กบ.รฐท.สส. หรือแผนกการฐานทัพ กบ.รฐท.สส. แล้วแต่เรื่องที่เสนอนั้นขึ้นไปจากแผนกใด</p>	40 วัน		ผอ.กฐท.กบ.ทร.
7		<p>หน.แผนฯ /หน.การฐานทัพฯ สรุปรายเสนอการอนุมัติหลักการ แบบตำบลที่ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึง ผบ.รฐท.สส. (ปรับปรุง) เนื่องจากที่ผ่านมา จร.ทร. มาตรวจ มักถามว่า การสร้างอาคารใหม่ได้เสนอขอปรับ ผังหลักหรือไม่ ซึ่งหน่วยมักไม่ได้ดำเนินการเสนอขอปรับผังหลัก ดังนั้น กรณีที่เป็นการสร้างอาคารใหม่ที่ยังมีในผังหลักของหน่วย ให้แผนกแผน/หรือแผนกการฐานทัพที่รับเรื่อง ทำบันทึกเสนอ ชย.ทร. เพื่อขออนุมัติปรับผังหลักให้หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินเลย โดยสำเนาเรื่องอนุมัติหลักการแบบ ตำบลที่ของ ทร. ให้ ชย.ทร.ด้วยและสำเนาเรื่องทั้งหมดให้หน่วยใช้ประโยชน์ทราบ</p> <p>เมื่อ ผบ.รฐท.สส. ลงนามรับทราบแล้ว เรื่องจะถูกส่งกลับมา กบ.รฐท.สส. เพื่อดำเนินการทางธุรการ ก่อนส่งให้ แผนกธุรการ กบ.รฐท.สส. สำเนาเรื่องและแจกจ่ายเอกสารการอนุมัติหลักการแบบ ตำบลที่ ให้หน่วยใช้ประโยชน์รับทราบ</p>	3 วัน		หน.แผนฯ / หน.การฐานทัพฯ
8		<p>หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ได้รับหลักฐานการอนุมัติหลักการ แบบตำบลที่ สามารถดำเนินการจัดจ้าง / ก่อสร้างอาคารสถานที่ตามแบบตำบลที่ที่ได้รับอนุมัติได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ</p>	7 วัน		หน.หน่วยใช้ประโยชน์
		<b>รวมระยะเวลา (วันราชการ)</b>	103 วัน		

จัดทำเมื่อ ก.พ.61 โดย น.ต.ริสมัย ลาสา น.ต.ชำนาญ สมใจ น.ท.ชัชชัย ศรียรัตน์ น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ  
 ปรับปรุงเมื่อ พ.ค. 61 โดย น.ท.ณัฐพล ปิ่นเกตุ น.ท.วิทยา ใจกุล น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ

